



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

เรื่อง แก้ไขประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป
เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ โดยกำหนดวันสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

เนื่องจากห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการสอบคัดเลือกฯ ไม่สามารถใช้เป็นสถานที่สอบคัดเลือกฯในวันดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแก้ไขสถานที่ในการสอบคัดเลือกฯ ตามข้อ ๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยให้ใช้ข้อความนี้แทน

๑. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชาที่สอบ	สถานที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.	ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ข้อสอบปรนัย ๑๐๐ ข้อ	ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลัง จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๑ ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี
	๑๐.๔๕ น. - ๑๒.๑๕ น.	ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ข้อสอบปรนัย ๑๐๐ ข้อ	
	๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)	

สำหรับวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ให้เป็นไปตามนัยประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง